

OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 2

ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
งานศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2	ประเด็นความรู้ที่	การรวมกลุ่มสตรีผลิตพริกแกง
3	เป้าหมาย	1) เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และตราผลิตภัณฑ์พริกแกงของกลุ่มสตรี 2) เพื่อเพิ่มรายได้เสริมต่อเดือนให้กับกลุ่มของพริกแกงของกลุ่มสตรี
4	กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มสตรี จำนวน 5 คน อาจารย์ จำนวน 2 คน ในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
5	วัน เวลาที่จัดโครงการ	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562
6	สถานที่จัด	หมู่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
7	คณะ/หน่วยงานส่งรายชื่อเข้าร่วม	7 คน (อาจารย์ 2 คน และประชาชน 5 คน)
	เข้าร่วมจริง	7 คน
	คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ 100
8	งบประมาณปี	งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รหัสงบ .08-02-09-007 - หยอดค่าตอบแทน จำนวน 14,700 บาท - หยอดค่าใช้สอย จำนวน 40,040 บาท - หยอดค่าวัสดุ จำนวน 37,500 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 92,240 บาท
	งบประมาณที่ใช้จริง	67,679.32 บาท
	งบประมาณคงเหลือ	24,560.68 บาท
9	บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้	พริกแกงแก้วทิพย์ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง ซึ่งมีคุณป้าตึก เป็นประธานกลุ่ม โดยมีการนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าและต่อยอด ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ได้มาจากชุมชน เนื่องจากมีการปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน เมื่อมีการทำพริกแกงก็จะสั่งซื้อจากคนในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมอีกทาง พริกแกงแก้วทิพย์เป็นที่นิยมในระดับหนึ่ง ในบริเวณละแวกชุมชนบ้าน

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
		<p>บ่อทอง และชุมชนใกล้เคียง แต่ต่อมาได้ประสบปัญหาหน้าท่วมจึงได้เลิกทำไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ด้วยกระแสความต้องการของลูกค้ำที่เคยรับประทานพริกแกงจนเกิดเป็นความผูกพัน ต้องการสั่งพริกแกงอีกครั้ง จึงได้มีการกลับมารวมกลุ่มเพื่อทำพริกแกง และได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุน พร้อมทั้งจัดทำบรรจุภัณฑ์ ให้กับผลิตภัณฑ์พริกแกง ซึ่งการรวมกลุ่มทำพริกแกงนั้นนอกจากจะได้รายได้เสริมแล้วยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของกลุ่มให้แน่นแฟ้นดังเดิมที่เคยเป็นมา ทุกครั้งที่ทำพริกแกง จะทำด้วยหัวใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด จนเกิดเป็นความรัก ความผูกพัน ประหนึ่งว่าสมาชิกทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และสามารถต่อยอดวัตถุดิบที่มีในชุมชนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ชื่อว่า “พริกแกงแก้วทิพย์”</p>
หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ		<p>ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ่านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงให้มีความสวยงาม</p>
องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)		<p>กระบวนการผลิตพริกแกงแก้วทิพย์แบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และประชาชน โดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่น ความผูกพัน ความสามัคคี และการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม</p>
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)		<p>กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นร่วมวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน ร่วมคิดค้นคว้า ร่วมศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ ร่วมฝึกปฏิบัติ และร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ให้เป็นปัจจุบัน</p>
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Key Success Factor: KSF)		<p>ประชาชนมีความชัดเจนในการรวมกลุ่มกันผลิตพริกแกงและมีการศึกษา กระบวนการผลิตพริกแกง โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันพัฒนา บรรจุภัณฑ์และออกแบบตราผลิตภัณฑ์ และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 ต่อเดือน (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 5)</p>
สรุปผลการถอดบทเรียน ก่อนเริ่มกิจกรรม		<p>ประชาชนมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันผลิตพริกแกงแก้วทิพย์ขาย แต่ยังขาดองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จอย่างแท้จริง</p>
สรุปผลการถอดบทเรียน ภายหลังกิจกรรม		<p>อาจารย์เข้าไปเติมเต็มในส่วนขององค์ความรู้ สนับสนุนงบประมาณบางส่วน แนวทางการปฏิบัติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และออกแบบตราผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มสตรีพริกแกงแก้วทิพย์แบบมีส่วนร่วมจนประสบความสำเร็จ</p>
อื่นๆ		<p>ความสำเร็จอีกประการ คือหากมีการรักษาคุณภาพอายุของพริกแกงให้มีความสด รสชาติ กลิ่น นั้นควรได้รับการพัฒนา ดังนั้นจึงขอเสนอให้อาจารย์สาขา Food Sciences มาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนารักษาคุณภาพอายุของพริกแกง</p>
10	ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ	<p>ความไม่สอดคล้องตรงกันของเวลาว่างระหว่างผู้ดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่</p>

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
11	ภาพกิจกรรม (โดยเฉพาะภาพการเข้ากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้)	

หมายเหตุ : กรรณานบโครงการที่ผ่านการอนุมัติประกอบการรายงาน

ลงชื่อ เบญจภา ไกรทอง ผู้รายงาน
(เบญจภา ไกรทอง)
ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน งานวิชาศึกษาทั่วไป